
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันที่ ๒๙  เมษายน   ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ 
---------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ จังหวัดสตลู 



 

 

 

 

 

รายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๙  เมษายน   ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ 
๒. นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
๓. นางวัชรินทร์ ทวนทอง ท้องถิ่นอำเภอท่าแพ 

๔. นายบาสิด รอเกตุ กำนันตำบลแป-ระ 

๕. นางดวงกมล นริศราวุธ เกรซคลินิก 

๖. นายวีรศักดิ์ หลีกาเส็ม คลินิกหมอยา 

๗. นายอดุลย์ เลิศอริยพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตัรกียะ 

๘. นายอิสดาเร๊ะ องสารา ประธาน อสม.อำเภอท่าแพ 

๙. นางสาวกรภัทร์ มานก กรรมการวัดสวนเทศ 

๑๐. นายดนตรี วรรณบุรี ประธานผู้สูงอายุตำบลสาคร 

๑๑. นางจินต์ศุจี นุ้ยเด็น ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 

๑๒. นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ 

๑๓. นายวิกรม ฮะยีตาเหยบ สื่อมวลชน 

๑๔. นางอินทิรา ทองเกื้อ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางรัตนาวดี ใจดี  นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ (แทน พัฒนาการอำเภอท่าแพ) 
 ๒. นายยูดีน  ทิ้งน้ำรอบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 
       (แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ) 



 ๓. นางสาวพัชรินทร์ นิ่มทอง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 
       (แทนรองผู้จัดการบริษัทพลายงานพาราวู้ด จำกัด) 
 ๔. นางสาวปาริตตา  ลารีนู  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๕. นายพงษ์ศักดิ์ นิยมรัฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๖. นางศุภวรรลย ์ วารีศรี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 ๗. นางสาวสุไบดะ บือซา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๘. นายอิดดาเร๊ะ มาสารา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป-ระ 
 ๙. นางลัดดาวัลย์  อบทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ 
 ๑๐. นายธนกร  สง่าบ้านโคก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๑๑. นางสาวญามีล๊ะ  หลงสมัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
              ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.๒๕๖๑  
ประธาน  - แจ้งที่ประชุมเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.
๒๕๖๑ 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  



  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  ๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
เลขานุการ - แจ้งที่ประชุมคำสั่งอำเภอท่าแพ ที่ ๖๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                        ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ซึ่งได้ยกเลิกคำสั่งเดิมไป 
ประธาน  - เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดเดิมมีการย้าย หรือหมดวาระไป จึงมีการแต่งตั้งคำสั่งใหม่ ตามระเบยีบ 
                        ประกอบด้วยคณะกรรมการตามกรอบ ภาครัฐ ๖ คน ภาคเอกชน ๖ คน และภาคประชาชน ๗ คน  
                        แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ภารกิจที่สำคัญ คือ คณะกรรมการ พชอ.สามารถกำหนดเป้าหมาย  
                        แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอท่าแพ  วางแผนบูรณาการทุกภาคส่วน 



 



 
 

 



ประธาน  ๓.๒ ประเด็นที่กำหนดให้ พชอ.มีการดูแลในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ประเด็นสามารถแยกได้เป็น ๓ แนว ๑. เป็นประเด็นข้อสั่งการจากกระทรวง จังหวัด ๒. ประเด็นใน 
                      พ้ืนที่ที่เป็นปัญหา เรามีประเด็นที่ต้องดำเนินการตามข้อสั่งการต้องถือเป็นมติในการพัฒนา ขอเชิญ 
                      ทางผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ชี้แจง 
ปาริตตา  - ประเด็นที่กำหนดให้พชอ.ที่มีคุณภาพ มีการดูแลในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้ 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



ประธาน  - กลุ่มเปราะบางเป็นประเด็นข้อสั่งการที่กำหนดให้ พชอ.ต้องดำเนินการขับเคลื่อน และพ้ืนต้อง 
                       วางแผนกันว่าจะขับเคลื่อนกี่ประเด็นปัญหา โดยกลุ่มเปราะบาง มีแบ่งย่อยเป็นกลุ่มผู้พิการติด 
                       เตียง ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วย IMC และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ COVID-19 
ประธาน  - ๓.๓ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
ปาริตตา - ผลการดำเนินงานของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีดังนี้ 

 
 
 
 
 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พชอ.อำเภอท่าแพ ได้มีการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒ 
ประเด็น ดังนี้   
 ๑. การดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอท่าแพ จังวัดสตูล ที่ ๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕  
 



 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 ๒. การบริหารจัดการขยะ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอท่าแพ จังวัดสตูล ที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
ประธาน  - ที่ผ่านมาเรามีการขับเคลื่อน ๒ ประเด็นปัญหา ซึ่งกลุ่มติดเตียงก็อยู่ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
                       ของปีงบประมาณนี้ และประเด็นขยะ ก็ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล      
                           ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 



 
 

 
 
เลขานุการ - ประเด็นสั่งการในการขับเคลื่อนของปีงบ ๖๕ คือ กลุ่มเปราะบางแยกเป็น ๔ กลุ่มย่อย (กลุ่ม 
                       ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการติดเตียง ผู้ป่วย IMC และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19) และเรา 
                       ต้องพิจารณาประเด็นปัญหาเพิ่ม จากดำริของท่านประธาน ให้มีการดำเนินการต่อในประเด็น 



                       การจัดการขยะ หากประชุมมีประเด็นปัญหาอื่นสามารถเสนอได้ โดยจะขอมติในที่ประชุม 
รองประธาน - เราสามารถเสนอปัญหามาได้หมดทุกด้าน อาจจะมองด้านสังคม เศรษฐกิจได้ ข้อมูลสถานการณ์ 
                       การระบาดของโรคโควิต-19 เริ่มมีแนวโน้มลดลง โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็น 
                       โรคที่พบบ่อยและการควบคุมไม่ค่อยดี และการรักษาเข้าสู่ระบบไม่ถึง ๕๐% และตามมาด้วย 
                       โรคหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากคุมความดันไม่อยู่ สิ่งแวดล้อมทางสังคมจะช่วยสามารถ 
                       ควบคุมโรคได้ เช่น มีการกำหนดกฎของชุมชน มีเมนูทางเลือกในร้านอาหารหรืองานเลี้ยง  
                       อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายของอำเภอท่าแพรองมาจากโควิด 
ประธาน - อุบัติเหตุทางถนน เป็นประเด็นที่ต้องบรรจุในพชอ. โดยขับเคลื่อนร่วมกันกับ ศปถ. โดยเราต้อง 
                       มีวิธีการ กระบวนการ กลยุทธ์ที่จะบูรณาการร่วมกัน และประเด็นขยะ ที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน  
ผอ.รร.ตัรกียะ - ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเปราะบาง ในส่วนของข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก  
                       COVID-19 อาจจะไม่ชัดเจน และต้องมาช่วยดูแลในด้านสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเราต้อง 
                       กำหนดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ และบูรณาการกับโครงการต่างๆของอำเภอได้  
ประธาน - ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอำเภอท่าแพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มี ๓ ประเด็น 
                       คือ การดูแลกลุ่มเปราะบาง การจัดการขยะ อุบัติเหตุทางถนน ที่ประชุมมีมติรับรอง 
 
 
 
  ๔.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แต่ละประเด็นปัญหา 
 



 
 
ประธาน - การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนประเด็นปัญหา มอบหมายดังนี้ 

๑) กลุม่เปราะบาง   ประธาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ เลขานุการทางสำนักงาน
สาธารณสุข 

๒) อุบัติเหตุ ประธาน ปลัดอาวุโส  เลขานุการ ปลัดป้องกันฯ 

๓) การจัดการขยะ ประธาน ปลัดอาวุโส เลขานุการ ท้องถิ่นอำเภอ 

 

ผอ.รร.ตัรกียะ - ในประเด็นต่างๆ นอกจากมีผู้รับผิดชอบแล้ว ในคณะอนุต้องครอบคลุมผู้ที่เก่ียวข้องในประเด็น 
                       ต่างๆด้วย ในส่วนของการจัดการขยะให้ดูตั้งแต่ครัวเรือน สถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน มัสยิด  
                       สถานประกอบการ เป็นคณะอนุกรรมการด้วย อาจจะมีตัวแทนครู โต๊ะอีหม่าม ประกอบด้วย 
ประธาน - มติกำหนดการประชุม พชอ. ทุก ๒ เดือน หรือหากมีวาระเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนได้เลย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๔.๓ รางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๔.๐ โดยกลไกลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 
 
ประธาน  - ให้ฝ่ายเลขาจัดทำรายงานเพ่ือส่งเข้าประกวดรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรค 
                       และภัยสุขภาพ ๔.๐ โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
เลขานุการ - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  - 

................................................................................................................  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
 

(นางสาวปาริตตา ลารีนู) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
 
 



 
 

(นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


